



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ประกาศ
ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงานในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต ๒ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัด สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกดังกล่าว จะขึ้นบัญชีไว้มีกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี
เป็นต้นไป แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกนี้
เป็นอันยกเลิก

หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก
จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์คัดเลือก และไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพลชัย ชุมปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๐๐๐๐๔	นางสาวอาทิตย์ยา สีตาเดช	ให้ผู้ได้รับคัดเลือกลำดับที่ ๑ ไปรายงาน ตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ โดยนำเอกสารสำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านไปด้วย หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
๒	๐๐๐๐๐๐๐๒	นายเมธีศ สุวรรณการ	
๓	๐๐๐๐๐๐๐๑	นางสาววารีย์ มะลิทอง	
๔	๐๐๐๐๐๐๐๓	นายวัชร พิมพ์สิทธิ์	

หมายเหตุ สถานที่รายงานตัว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๒ รายงานตัววันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

